

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

---

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้จากการให้บริการของธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์

รายได้จากการให้บริการของธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์ ถือเป็นบัญชีที่สำคัญต่อการเงิน โดยคิดเป็นร้อยละ 25 ของยอดขายได้รวม โดยรายได้ส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการตรวจร่างกายบุคคล บริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการของธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์ เมื่อบริษัทออกผลวิเคราะห์การตรวจร่างกายของแต่ละบุคคลซึ่งสรุปผลโดยผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ และเมื่อรวบรวมผลวิเคราะห์ครบตามข้อตกลงกับลูกค้า จึงออกใบแจ้งหนี้พร้อมส่งผลวิเคราะห์ทั้งหมดไปเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ดังนั้นขั้นตอนการให้บริการมีผลต่อการรับรู้รายได้ และรายการให้บริการที่เกิดขึ้นโดยผลการวิเคราะห์แต่ละรายบุคคลมีจำนวนมาก และหลายประเภทซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์ โดยการประเมินและทดสอบประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้ ตรวจสอบเนื้อหาสาระของบัญชีรายได้ ซึ่งประกอบด้วย ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการตรวจร่างกาย และทดสอบว่าการคำนวณรายได้ถูกต้องหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ตรวจสอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นระหว่างปีและช่วงไตรมาสสั้นรอบระยะเวลาบัญชีกับเอกสารประกอบรายการ ตรวจสอบใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้ตลอดระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป และพิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ของบริษัท

การประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ

กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าบริการจากการให้บริการแก่ผู้ป่วยตามโครงการสวัสดิการภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานประกันสังคมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายได้ดังกล่าว ได้ถูกกำหนดโดยนโยบายภาครัฐ และขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลและข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการให้บริการของโรงพยาบาล ทั้งนี้ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับจากหน่วยงานดังกล่าวจำนวนเงิน 342.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของสินทรัพย์รวม โดยการประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างสูง ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลที่รับรู้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลและรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้และการประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกกลุ่มตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทใช้ในการประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับว่าเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ วิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของการประมาณการในอดีต โดยเปรียบเทียบประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับกับจำนวนเงินที่ได้รับจริง และตรวจสอบรายการรับเงินของรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

### การด้อยค่าของค่าความนิยม

บริษัทมีค่าความนิยมจำนวนเงิน 116.26 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการลงทุนในบริษัทแห่งหนึ่ง กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงของการด้อยค่าของค่าความนิยม เนื่องจากกระแสเงินสดในอนาคตจากรูทิจอาจไม่ เป็นไปตามการคาดการณ์ เนื่องจากการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมต้องใช้ดุลยพินิจ อย่างสูงในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับรวมถึงข้อสมมติที่ผู้บริหารใช้ในการ ประมาณการ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการด้อยค่าของค่าความนิยม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ ฝ่ายบริหารของบริษัทเลือกใช้ โดยการทำความเข้าใจในกระบวนการพิจารณาว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณการ กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัท โดยการเปรียบเทียบ ข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริษัทรวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสด ในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการ กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ ตลอดจน ทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน และสอบทาน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมดังกล่าว

### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทาง บัญชีของงบการเงินรวมปีก่อนที่บันทึกสำรองตามกฎหมายไว้ไม่ถูกต้อง ดังนั้น บริษัทจึงได้ทำการปรับปรุง งบการเงินใหม่โดยวิธีการปรับปรุงย้อนหลังงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ที่แสดงเปรียบเทียบได้มีการปรับปรุงย้อนหลังจากผลกระทบของ รายการปรับปรุงดังกล่าว ทั้งนี้ข้าพเจ้ามิได้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดข้างต้นนี้

### เรื่องอื่น

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน (ก่อนปรับปรุง ใหม่) ของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด และบริษัทย่อย และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแส เงินสดสำหรับปีสิ้นสุดเดียวกันของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด ที่แสดงเป็น ข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการไม่ได้เข้า สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้ำคงเหลือ ณ วันซื้อธุรกิจของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

### **ข้อมูลอื่น**

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ

(นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8658

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  
กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

		<u>สินทรัพย์</u>				
		บาท				
หมายเหตุ		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		2565	2564	2565	2564	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	153,218,188.78	330,115,813.86	96,618,163.15	83,526,443.38
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 6	26,611,092.24	37,049,950.32	35,264,885.55	34,441,871.49
	เงินปันผลค้างรับ	4	-	-	-	192,598,395.00
	สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	7	375,298,037.91	270,535,541.30	37,090,634.96	47,744,306.59
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	4	-	-	-	3,000,000.00
	สินค้าคงเหลือ	8	15,330,696.93	16,691,585.62	3,471,487.18	7,180,735.84
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	9,582,007.73	13,763,704.59	8,217,492.71	12,553,895.65
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		580,040,023.59	668,156,595.69	180,662,663.55	381,045,647.95
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
	เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน		10,866,050.00	10,866,050.00	6,866,050.00	6,866,050.00
	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	164,799,900.00	164,000,000.00
	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	159,044,206.47	161,640,291.22	128,790,343.18	139,293,207.61
	สินทรัพย์สิทธิการใช้	12	165,063,609.32	165,325,557.12	12,133,592.67	14,358,911.94
	ค่าความนิยม		116,258,349.73	116,258,349.73	-	-
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	13	48,725,896.43	51,383,278.27	3,743,627.51	4,659,122.94
	สินทรัพย์ถาวรอื่นที่ได้รับการตัดบัญชี	14	5,273,135.77	608,122.88	1,348,433.96	1,147,063.29
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		9,194,865.00	1,851,765.00	68,965.00	78,965.00
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		514,426,112.72	507,933,414.22	317,750,912.32	330,403,320.78
	<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>1,094,466,136.31</b>	<b>1,176,090,009.91</b>	<b>498,413,575.87</b>	<b>711,448,968.73</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หนี้สินและผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 15	45,948,684.18	56,876,799.53	15,919,447.71	31,215,627.73
ส่วนของหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	16	-	6,072,468.78	-	6,072,468.78
หนี้สินตามสัญญาเช่า	17	8,671,351.36	7,926,059.97	5,566,682.66	6,722,745.45
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		25,768,122.09	74,165,159.92	-	-
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,658,911.91	1,758,911.91	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,550,546.32	614,083.53	1,189,031.19	553,219.45
รวมหนี้สินหมุนเวียน		83,597,615.86	147,413,483.64	22,675,161.56	44,564,061.41
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	17	163,913,279.69	160,777,552.19	5,151,361.07	7,779,032.49
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	18	6,966,147.99	11,012,964.99	5,585,970.99	8,606,067.99
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	14	5,577,066.21	5,620,610.15	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-	2,033,188.85	-	2,033,188.85
เงินอุดหนุนรอการรับรู้		4,236,989.02	4,836,480.65	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		180,693,482.91	184,280,796.83	10,737,332.06	18,418,289.33
รวมหนี้สิน		264,291,098.77	331,694,280.47	33,412,493.62	62,982,350.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
		(ปรับปรุงใหม่)		
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 215,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	107,500,000.00	107,500,000.00	107,500,000.00	107,500,000.00
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 215,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	107,500,000.00	107,500,000.00	107,500,000.00	107,500,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	262,690,733.19	262,690,733.19	262,690,733.19	262,690,733.19
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย	10,750,000.00	10,750,000.00	10,750,000.00	10,750,000.00
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	19	13,286,810.00	13,286,810.00	13,286,810.00
ยังไม่ได้จัดสรร		463,454,996.25	84,060,349.06	267,525,884.80
หุ้นทุนซื้อคืน	19	(13,286,810.00)	(13,286,810.00)	(13,286,810.00)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	829,980,141.59	844,395,729.44	465,001,082.25	648,466,617.99
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	194,895.95	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	830,175,037.54	844,395,729.44	465,001,082.25	648,466,617.99
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,094,466,136.31	1,176,090,009.91	498,413,575.87	711,448,968.73

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายละเอียด	หมายเหตุ	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2565	2564	2565	2564
<b>รายได้</b>					
รายได้จากการให้บริการ	4	188,722,954.98	319,636,917.38	192,321,015.46	310,271,335.45
รายได้จากการประกอบกิจการ โรงพยาบาล		451,110,879.24	622,999,582.31	-	-
เงินปันผลรับ		-	-	-	192,598,395.00
รายได้อื่น	4	11,369,596.72	10,247,281.43	15,534,518.45	5,826,404.82
รวมรายได้		651,203,430.94	952,883,781.12	207,855,533.91	508,696,135.27
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนการให้บริการ	4	119,833,841.69	198,616,879.27	122,843,641.69	189,674,461.82
ต้นทุนในการประกอบกิจการ โรงพยาบาล		185,011,466.38	116,929,766.47	-	-
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย		20,331,825.41	19,784,069.56	10,918,283.62	16,209,760.71
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4	103,976,397.65	85,995,924.17	66,600,434.61	65,122,112.98
รวมค่าใช้จ่าย		429,153,531.13	421,326,639.47	200,362,359.92	271,006,335.51
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		222,049,899.81	531,557,141.65	7,493,173.99	237,689,799.76
ต้นทุนทางการเงิน		10,821,182.15	8,754,266.59	806,303.01	1,858,323.60
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		211,228,717.66	522,802,875.06	6,686,870.98	235,831,476.16
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23	38,123,934.36	100,104,699.52	1,567,395.92	2,232,108.86
กำไรสำหรับปี		173,104,783.30	422,698,175.54	5,119,475.06	233,599,367.30
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :</b>					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้					
- สุทธิจากภาษีเงินได้	18	5,074,334.80	-	4,014,899.20	-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้		5,074,334.80	-	4,014,899.20	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		178,179,118.10	422,698,175.54	9,134,374.26	233,599,367.30
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)</b>					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		173,109,987.35	422,698,175.54	5,119,475.06	233,599,367.30
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(5,204.05)	-	-	-
		173,104,783.30	422,698,175.54	5,119,475.06	233,599,367.30
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม</b>					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		178,184,322.15	422,698,175.54	9,134,374.26	233,599,367.30
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(5,204.05)	-	-	-
		178,179,118.10	422,698,175.54	9,134,374.26	233,599,367.30
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	24	0.81	1.97	0.02	1.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

		บาท								
		งบการเงินรวม								
		ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่					หุ้นทุนซื้อคืน	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
		ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	สำรอง ตามกฎหมาย	สำรอง หุ้นทุนซื้อคืน	ยังไม่ได้จัดสรร				
หมายเหตุ	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 - ตามรายงานไว้เดิม	107,500,000.00	262,690,733.19	8,434,589.25	-	56,359,041.46	-	434,984,363.90	-	434,984,363.90
	รายการปรับปรุง									
	ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี	-	-	(434,589.25)	-	434,589.25	-	-	-	-
29	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 - ปรับปรุงใหม่	107,500,000.00	262,690,733.19	8,000,000.00	-	56,793,630.71	-	434,984,363.90	-	434,984,363.90
	การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี									
	หุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปี	-	-	-	-	-	(13,286,810.00)	(13,286,810.00)	-	(13,286,810.00)
	โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองหุ้นทุนซื้อคืน	-	-	-	13,286,810.00	(13,286,810.00)	-	-	-	-
	สำรองตามกฎหมาย (ปรับปรุงใหม่)	-	-	2,750,000.00	-	(2,750,000.00)	-	-	-	-
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	422,698,175.54	-	422,698,175.54	-	422,698,175.54
	กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	422,698,175.54	-	422,698,175.54	-	422,698,175.54
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	107,500,000.00	262,690,733.19	10,750,000.00	13,286,810.00	463,454,996.25	(13,286,810.00)	844,395,729.44	-	844,395,729.44
	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 - ตามรายงานไว้เดิม	107,500,000.00	262,690,733.19	14,784,589.25	13,286,810.00	459,420,407.00	(13,286,810.00)	844,395,729.44	-	844,395,729.44
	รายการปรับปรุง									
	ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี	-	-	(4,034,589.25)	-	4,034,589.25	-	-	-	-
29	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 - ปรับปรุงใหม่	107,500,000.00	262,690,733.19	10,750,000.00	13,286,810.00	463,454,996.25	(13,286,810.00)	844,395,729.44	-	844,395,729.44
	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการตั้งบริษัทย่อยใหม่	-	-	-	-	-	-	-	200,100.00	200,100.00
20	เงินปันผล	-	-	-	-	(192,599,910.00)	-	(192,599,910.00)	-	(192,599,910.00)
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	173,109,987.35	-	173,109,987.35	(5,204.05)	173,104,783.30
	กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	173,109,987.35	-	173,109,987.35	(5,204.05)	173,104,783.30
	กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	5,074,334.80	-	5,074,334.80	-	5,074,334.80
	กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	-	-	-	-	5,074,334.80	-	5,074,334.80	-	5,074,334.80
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	107,500,000.00	262,690,733.19	10,750,000.00	13,286,810.00	449,039,408.40	(13,286,810.00)	829,980,141.59	194,895.95	830,175,037.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ	บาท						รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			หุ้นทุนซื้อคืน	
			สำรอง ตามกฎหมาย	สำรอง หุ้นทุนซื้อคืน	ยังไม่ได้ จัดสรร		
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	107,500,000.00	262,690,733.19	8,000,000.00	-	49,963,327.50	-	428,154,060.69
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี							
สำรองตามกฎหมาย	-	-	2,750,000.00	-	(2,750,000.00)	-	-
หุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปี	-	-	-	-	-	(13,286,810.00)	(13,286,810.00)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	-	-	-	13,286,810.00	(13,286,810.00)	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี							
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	233,599,367.30	-	233,599,367.30
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	107,500,000.00	262,690,733.19	10,750,000.00	13,286,810.00	267,525,884.80	(13,286,810.00)	648,466,617.99
เงินปันผล							
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี							
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	5,119,475.06	-	5,119,475.06
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี							
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	-	4,014,899.20	-	4,014,899.20
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	107,500,000.00	262,690,733.19	10,750,000.00	13,286,810.00	84,060,349.06	(13,286,810.00)	465,001,082.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<u>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</u>				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	211,228,717.66	522,802,875.06	6,686,870.98	235,831,476.16
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน :				
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	4,295,570.15	(4,138,473.82)	(103,284.35)	418,991.82
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	35,767,294.53	36,517,371.82	20,266,636.65	21,615,801.42
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	(84,946.03)	1,822,035.65	89,088.31	(249,999.00)
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า	-	(174,161.53)	-	-
ประมาณการหนี้สิน	(2,133,188.85)	(355,621.00)	(2,033,188.85)	135,054.67
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,648,682.00	2,269,416.00	1,392,182.00	1,823,271.00
ดอกเบี้ยรับ	(426,490.78)	(646,737.16)	(366,427.02)	(636,167.47)
ดอกเบี้ยจ่าย	10,821,182.15	8,754,266.59	806,303.01	1,858,323.60
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	261,116,820.83	566,850,971.61	26,738,180.73	260,796,752.20
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	10,863,917.60	35,818,673.31	(627,274.84)	(168,438,314.27)
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	(109,483,126.28)	(212,008,683.63)	10,561,216.76	(3,120,350.19)
สินค้าคงเหลือ	1,360,888.69	(1,248,165.77)	3,709,248.66	1,628,300.67
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,181,696.86	(2,836,786.09)	4,336,402.94	(3,529,896.32)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(7,343,100.00)	2,072,679.34	10,000.00	2,122,679.34
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(10,928,115.35)	3,160,519.30	(15,296,180.02)	3,153,226.50
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	936,462.79	43,391.49	635,811.74	139,708.12
เงินอุดหนุนรอการรับรู้	(599,491.63)	4,836,480.65	-	-
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	150,105,953.51	396,689,080.21	30,067,405.97	92,752,106.05
จ่ายภาษีเงินได้	(91,698,245.22)	(34,385,249.67)	(2,013,698.39)	(2,045,514.96)
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(152,448.00)	(456,247.00)	(152,448.00)	(456,247.00)
เงินสะสมที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	58,255,260.29	361,847,583.54	27,901,259.58	90,250,344.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง	-	(3,067,649.50)	-	(3,067,649.50)
เงินสดจ่ายค่าซื้อหุ้นบริษัทย่อย	-	-	(799,900.00)	(161,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	3,000,000.00	15,000,000.00
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	(14,000,000.00)	-	(14,000,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(19,618,497.31)	(24,182,000.68)	(4,488,336.45)	(12,312,567.06)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	2,581,408.41	2,492,990.65	1,880,158.88	250,000.00
เงินสดรับจากเงินประกันสินทรัพย์สิทธิการใช้	924,853.00	-	924,853.00	-
เงินสดจ่ายเงินประกันสินทรัพย์สิทธิการใช้	(1,799,000.00)	-	(1,145,000.00)	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	(1,374,866.60)	(43,645.20)	(342,400.00)	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	426,490.78	646,737.16	366,427.02	636,167.47
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย	-	-	192,598,395.00	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(18,859,611.72)	(38,153,567.57)	191,994,197.45	(174,494,049.09)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดจ่ายค่าซื้อหุ้นบริษัทย่อย	-	(149,552,540.14)	-	-
เงินสดรับจากค่าหุ้นบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	200,100.00	-	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	70,000,000.00	-	70,000,000.00
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(6,072,468.78)	(63,927,531.22)	(6,072,468.78)	(63,927,531.22)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(6,999,812.72)	(10,783,385.14)	(7,325,055.47)	(7,147,316.96)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน	-	(13,286,810.00)	-	(13,286,810.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(192,599,910.00)	-	(192,599,910.00)	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(10,821,182.15)	(8,754,266.59)	(806,303.01)	(1,858,323.60)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(216,293,273.65)	(176,304,533.09)	(206,803,737.26)	(16,219,981.78)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(176,897,625.08)	147,389,482.88	13,091,719.77	(100,463,686.78)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	330,115,813.86	186,726,330.98	83,526,443.38	183,990,130.16
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	153,218,188.78	334,115,813.86	96,618,163.15	83,526,443.38
<b>ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
รายการที่มีใช้เงินสด				
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น	10,880,831.61	12,179,154.87	3,541,321.26	12,179,154.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จะเสนอขายแก่ประชาชนและหุ้นสามัญของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

บริษัทประกอบกิจการหลัก คือ โรงพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทางอายุเวชศาสตร์ โดยมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สาขา 1 : เลขที่ 444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สาขา 2 : เลขที่ 126/11-13 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองคำลิ่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

สาขา 3 : เลขที่ 9/61-62 หมู่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สาขา 4 : เลขที่ 60/29-30 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สาขา 5 : เลขที่ 96/11 หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมกรรมการบริษัทได้มีมติให้ปิดสาขา เนื่องจากหมดสัญญาเช่าพื้นที่ จึงได้ทำการปิดสำนักงานสาขาเลขที่ 1/194-5 หมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2540 ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัท จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105540029193 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลัก คือ จัดเก็บ รวบรวม รับผิดชอบวิเคราะห์ วิจัยตัวอย่างและส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ รวมทั้งการรายงานผลสรุปให้คำแนะนำปรึกษาอันเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ทั้งในและนอกสถานที่ ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ อากาศ และสิ่งแวดล้อมอื่นจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และสำนักงาน

บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105551104540 มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 146 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลักคือ ประกอบกิจการโรงพยาบาล (โรงพยาบาลประชาพัฒน์) และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 บริษัทย่อยนี้ได้ถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10)



บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105565130203 มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลักคือ ประกอบกิจการโรงพยาบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติให้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

## 2. เหน้ที่ในการจัดท้งบการเงิน

### 2.1 เหน้ที่ในการจัดท้งบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ทำขึ้นตามแบบกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

### 2.2 เหน้ที่ในการจัดท้งบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย	ลักษณะธุรกิจ	ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	อัตราส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละของจำนวนหุ้นจดทะเบียน)	
			2565	2564
<b>บริษัทย่อยที่ถือโดยตรง</b>				
1. บริษัท แอควา ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด	ให้บริการตรวจวิเคราะห์	กรุงเทพมหานคร	99.99	99.99
2. บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด	โรงพยาบาลและสถานพยาบาล	กรุงเทพมหานคร	-	99.99
3. บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง จำกัด	โรงพยาบาลและสถานพยาบาล	กรุงเทพมหานคร	79.99	-
<b>บริษัทย่อยที่ถือทางอ้อม</b>				
1. บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด	โรงพยาบาลและสถานพยาบาล	กรุงเทพมหานคร	99.99	-

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 บริษัทได้เข้าถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง จำกัด จำนวนร้อยละ 79.99 ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยใหม่แห่งหนึ่งโดยบริษัทได้นำงบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวมาจัดท้งบการเงินรวม ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2565 เป็นต้นไป

- ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการส่งผลกระทบต่อผลกระทบบ่อยอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) ในการจัดทำงบการเงินรวมถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษัทย่อยซึ่งบริษัท โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) มีอำนาจในการควบคุมหลังจากได้ตัดยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามบัญชีของบริษัท และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- จ) นโยบายการบัญชีที่สำคัญของบริษัทย่อยในส่วนของรายการบัญชีที่เหมือนกันใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับบริษัทใหญ่
- ฉ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม หมายถึงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นของบริษัท ซึ่งได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้นิติมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินในปัจจุบัน

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ และได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 ซึ่งการปรับปรุงนี้เป็นการปรับปรุงเพื่อให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยการแก้ไขดังกล่าวไม่กระทบกับหลักการในมาตรฐานและไม่กระทบกับผู้ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบัติแล้วก่อนรอบปี 2566

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่า การปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่ผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย และได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว มาตรฐานนี้กำหนดให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้

รายได้จากการประกอบกิจการ โรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่ ประกอบด้วย รายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการหรือส่งมอบสินค้าแล้ว และแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับบริการและยาที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลด

รายได้จากการประกอบกิจการที่ได้จากสำนักงานประกันสังคมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะบันทึกเป็นรายได้ตามอัตราค่าบริการต่าง ๆ ที่คาดว่าจะได้รับ และพิจารณาจากหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ประกาศโดยหน่วยงานดังกล่าว รวมถึงข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลและการได้รับชำระค่าบริการทางการแพทย์จากหน่วยงานดังกล่าว นอกจากนี้ การชำระหนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายและงบประมาณตามโครงการสวัสดิการของภาครัฐ

รายได้จากการให้บริการ จะบันทึกเป็นรายได้โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

ดอกเบี้ยรับบันทึกตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นบันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

3.4 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้การค้ารับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ในกรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.18

3.5 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา หมายถึง สิทธิที่บริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นการแลกเปลี่ยนกับบริการซึ่งบริษัทได้โอนให้กับลูกค้าแล้ว โดยสิทธิดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามเงื่อนไขบางประการที่ไม่ใช่เรื่องของระยะเวลาผ่านไป

3.6 สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้ำคำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

ต้นทุนสินค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซื้อและต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้ำคงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ต้นทุนในการซื้อ ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้ำนั้น เช่น ค่าขนส่ง และต้นทุนอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้ำ และหักด้วยส่วนลดการค้าและเงินที่ ได้รับคืนจากการซื้อสินค้ำ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่เราคาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยประมาณการต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้ำได้

บริษัทตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือสำหรับสินค้ำที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

3.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้อถอนขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

รายการที่เกี่ยวข้องกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์สำหรับค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

	อายุการใช้ประโยชน์ (ปี)
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 และ 20
อุปกรณ์การแพทย์และห้องปฏิบัติการ	5
เครื่องมือและเครื่องใช้สำนักงาน	5
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5
ยานพาหนะ	5

บริษัทและบริษัทย่อยไม่คิดค่าเสื่อมราคา สำหรับที่ดิน สินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและ  
ติดตั้ง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ประโยชน์ทุกปี

บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วน  
แยกต่างหากจากกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมด  
ของสินทรัพย์นั้น

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณจากผลต่างระหว่างเงินสด  
รับสุทธิกับราคาตามบัญชีและรับรู้เป็นรายได้อื่น หรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

### 3.9 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานใน  
การทำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เกินกว่าสินทรัพย์  
นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่  
เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม

### 3.10 ค่าความนิยม

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีซื้อสำหรับการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจและวัดมูลค่าทุนการซื้อ  
ธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรมของผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอน ณ วันที่ซื้อ และจำนวนของส่วนของผู้ที่  
ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง บริษัทและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าส่วนของผู้ที่  
ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ในบริษัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้  
ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้ที่ไม่มีความควบคุม

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุน  
ดังกล่าวเกิดขึ้นและเมื่อได้รับบริการ

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ คือ ส่วนต่างของต้นทุนการรวมธุรกิจที่สูงกว่าส่วนได้เสียของ  
บริษัท ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อย หากต้นทุนการรวมธุรกิจต่ำกว่า  
ส่วนได้เสียของบริษัทในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อย บริษัทจะรับรู้  
ส่วนต่างนี้เป็นกำไรในกำไรขาดทุนทันที

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ บันทึกในราคาทุน ณ วันที่ซื้อกิจการ และหลังจากนั้นค่าความ  
นิยมจะวัดค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าในค่าความนิยม ไม่  
สามารถโอนกลับได้

### 3.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

การบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากอื่นจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน

บริษัทและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

	อายุการใช้ประโยชน์ (จำนวนปี)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5
รายชื่อลูกค้า	21
บริษัทและบริษัทย่อยไม่ตัดค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	

### 3.12 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทและบริษัทย่อยประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าใดๆ ที่จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการซื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชำระคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจำนวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้ การจ่ายชำระตามสัญญาเช่ายังรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิการเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนี้ของหนี้สินสัญญาเช่า นั้นไม่สามารถกำหนดได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลบริษัทและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้ช้อยกเว้นในการรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซื้อ) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

### 3.13 การอุดหนุนจากรัฐบาล

การอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมีผลชัดเจนว่าจะได้รับการอุดหนุนนั้น และบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดมาพร้อมกับการอุดหนุนนั้น

การอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อชดเชยต้นทุนจะรับรู้เป็นรายการรอตัดบัญชีและจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนตามระยะเวลาที่กิจการรับรู้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐบาลตั้งใจให้การอุดหนุนชดเชยคืนให้แก่บริษัท

การอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้เป็นหนี้สินอื่นรวมอยู่ในหนี้สินไม่หมุนเวียนและจะบันทึกเข้าไปยังงบกำไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของสินทรัพย์เหล่านั้น

### 3.14 การประมาณการหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไปแล้ว

### 3.15 ผลประโยชน์พนักงาน

#### ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ดังกล่าว

#### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

#### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



### 3.16 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการบริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

### 3.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจำนวนที่จะต้องจ่าย คำนวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกำไรก่อนภาษีเงินได้หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้สำหรับงวดที่บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายชำระหนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

สินทรัพย์ภายใต้การควบคุมบัญชีและหนี้สินภายใต้การควบคุมบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภายใต้หนี้สินที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

### 3.18 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้อย่างแรกเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

ตราสารทุนสามารถจำแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ต้นทุนการทำรายการของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ทำได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทตราสารหนี้

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลงหรือการด้อยค่าดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย และกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเช่นเดียวกับ สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

- สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เมื่อสิทธิประโยชน์ทางการเงินนั้นไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย หรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมใน ส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารทุนต้องแสดงตราสารทุน โดยใช้มูลค่ายุติธรรม และบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเข้ากำไรหรือขาดทุน หรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ขึ้นอยู่กับการจัดประเภทรายการของตราสารทุนนั้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หัก ต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าใน ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัด จำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไร หรือขาดทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที ยกเว้นตราสาร อนุพันธ์นั้นมีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยง

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สิทธิประโยชน์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของ สิทธิประโยชน์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิทธิประโยชน์ รวมถึง ได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิทธิประโยชน์ หรือมีการโอนการควบคุม ในสิทธิประโยชน์ แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด ของสิทธิประโยชน์

หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของ หนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการ เปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่าง กันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัด รายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วน ของกำไรหรือขาดทุน

### การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้าประกันทางการเงิน ประเมิน โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีทั่วไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า สำหรับลูกหนี้การค้า บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

### การหักกลับของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลับกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลับจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

### 3.19 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ระดับที่ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

ระดับที่ 2 ใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

ระดับที่ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

### 3.20 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือ

ในการประมาณค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้ำคงเหลือนั้น โดยค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้ำนั้น และค่าเพื่อสำหรับสินค้ำเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้ำแต่ละชนิด จำนวนค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือที่ประมาณได้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนเดิมที่มีในบัญชี ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือทั้งที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้หัวข้อต้นทุนขายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หรือที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยในการใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลกระทบต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม

บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทและบริษัทย่อยในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันที่ได้มาตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตของสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทและบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตาม โครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

#### 4. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินนี้รวมผลของรายการดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยมีกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุมหรือเป็นกิจการที่บริษัทควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัทย่อยที่ถือโดยตรง	
1.1 บริษัท แอควิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 99.99
1.2 บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 79.99
2. บริษัทย่อยที่ถือทางอ้อม	
2.1 บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 99.99
3. บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	
3.1 โรงพยาบาลดงครุฑ	มีกรรมกร่วมกัน
3.2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	มีกรรมกร่วมกัน
3.3 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน
3.4 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน
3.5 บริษัท แคปิตอล พลัส แอควิวเชอรี จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	
4.1 นายสิทธิวัฒน์ กำคังษ์	กรรมการ
4.2 นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	กรรมการ
4.3 นายธิบดี มังคะลี	กรรมการ

บริษัทมีรายการทางธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่าง บริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

#### 4.1 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

	บาท				นโยบายการกำหนดราคา
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b>					
<b>(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)</b>					
รายได้จากการให้บริการ	-	-	93,871.72	776,157.94	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าเช่าสำนักงาน	-	-	149,513.70	297,079.02	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการจัดการ	-	-	700,000.00	1,500,000.00	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
เงินปันผลรับ	-	-	-	192,598,395.00	ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดอกเบี้ยรับ	-	-	57,106.88	320,109.56	ราคาตลาด
รายได้อื่น	-	-	11,965,614.48	1,476,801.37	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	3,009,800.00	-	ราคาตลาด
ค่าเช่าพื้นที่	-	-	246,728.97	-	ราคาตามสัญญา
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
รายได้ค่าบริการ	373,620.00	275,625.00	373,620.00	275,625.00	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าที่ปรึกษา	7,169,000.00	3,440,050.00	5,885,000.00	2,584,050.00	ราคาตามสัญญา

บริษัทมีสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการบริหารจัดการให้แก่บริษัทย่อย 2 แห่ง ดังนี้  
**บริษัท แอควิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด**

สัญญาจ้างบริหารกิจการธุรกิจตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ และรายงานผล อายุสัญญา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยคิดในอัตราเดือนละ 0.07 ล้านบาท

**บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด**

สัญญาจ้างบริหารจัดการ Home Isolation (HI) อายุสัญญา 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราค่าบริการที่ตกลงร่วมกัน

4.2 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 6)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	12,111,383.14	803,267.28
	-	-	<u>12,111,383.14</u>	<u>803,267.28</u>
<b>เงินปันผลค้างรับ</b>				
บริษัทย่อย	-	-	-	192,598,395.00
	-	-	-	<u>192,598,395.00</u>

**เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31	ในระหว่างปี		ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2564	กู้ยืมเพิ่ม	รับชำระคืน	ธันวาคม 2565
บริษัท แอควิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	-
รวม	<u>3,000,000.00</u>			<u>-</u>

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31	ในระหว่างปี		ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2563	กู้ยืมเพิ่ม	รับชำระคืน	ธันวาคม 2564
บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด	-	14,000,000.00	(14,000,000.00)	-
บริษัท แอควิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด	4,000,000.00	-	(1,000,000.00)	3,000,000.00
รวม	<u>4,000,000.00</u>			<u>3,000,000.00</u>

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวอยู่ในรูปของตัวสัญญาใช้เงินคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MLR - 1.25% ของสถาบันการเงิน มีกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน



ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ผลประโยชน์ระยะสั้น	25,101,648.44	13,672,000.00	13,872,000.00	13,672,000.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	535,290.00	770,655.00	535,290.00	770,655.00
รวม	25,636,938.44	14,442,655.00	14,407,290.00	14,442,655.00

**5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด**

ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินสด	710,954.00	763,089.00	318,193.00	458,735.00
เช็ครับในมือ	675,601.40	-	675,601.40	-
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน	14,947,850.19	9,849,541.23	204,398.02	1,330,117.61
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์	136,883,783.19	319,503,183.63	95,419,970.73	81,737,590.77
รวม	153,218,188.78	330,115,813.86	96,618,163.15	83,526,443.38

**6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น**

ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างแยกตามวันที่หนี้ที่ค้างชำระ				
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	-	-	296,803.24	-
รวมลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	296,803.24	-
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
ตัวเงินรับ	26,160.00	298,758.55	26,160.00	298,758.55
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุได้ดังนี้				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	16,184,864.89	24,674,040.99	15,954,520.59	24,519,786.99
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	7,852,546.08	5,335,095.67	5,116,742.08	4,195,930.50
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน	1,077,131.00	663,270.00	1,077,131.00	511,911.00
มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน	175,741.00	3,245,085.00	68,305.00	3,195,085.00
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	778,462.00	815,500.10	628,462.00	586,179.80
รวม	26,094,904.97	35,031,750.31	22,871,320.67	33,307,651.84
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(789,532.40)	(1,214,591.92)	(789,532.40)	(985,271.62)
รวมลูกหนี้การค้า - บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	25,305,372.57	33,817,158.39	22,081,788.27	32,322,380.22
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	25,305,372.57	33,817,158.39	22,378,591.51	32,322,380.22

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้อื่น	-	-	11,814,579.90	803,267.28
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	11,814,579.90	803,267.28
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	396,678.46	371,005.18	337,499.03	331,468.98
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	243,666.21	2,163,934.75	68,840.11	286,903.01
ลูกหนี้เงินยืมพนักงาน	665,030.00	682,852.00	665,030.00	682,852.00
อื่นๆ	345.00	15,000.00	345.00	15,000.00
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,305,719.67	3,232,791.93	1,071,714.14	1,316,223.99
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,305,719.67	3,232,791.93	12,886,294.04	2,119,491.27
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	26,611,092.24	37,049,950.32	35,264,885.55	34,441,871.49

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมี การเคลื่อนไหว ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	(1,214,591.92)	(5,353,065.74)	(985,271.62)	(566,279.80)
ตั้ง (เพิ่ม) ลดระหว่างปี	47,414.72	(666,492.12)	(181,905.58)	(418,991.82)
ตัดจำหน่ายระหว่างปี	377,644.80	4,804,965.94	377,644.80	-
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	(789,532.40)	(1,214,591.92)	(789,532.40)	(985,271.62)

## 7. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ธุรกิจโรงพยาบาล	342,835,577.77	222,771,234.71	-	-
ธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์	37,183,089.81	47,744,306.59	37,183,089.81	47,744,306.59
ธุรกิจตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม	-	20,000.00	-	-
รวม	380,018,667.58	270,535,541.30	37,183,089.81	47,744,306.59
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(4,720,629.67)	-	(92,454.85)	-
สุทธิ	375,298,037.91	270,535,541.30	37,090,634.96	47,744,306.59

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน โดยส่วนใหญ่ไม่เกินกว่า 12 เดือน

### ธุรกิจโรงพยาบาล

ยอดสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเป็นรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ ผู้บริหารของบริษัทย่อยได้ประมาณรายได้ค้างรับดังกล่าวจากจำนวนเงินที่ได้รับจริงครั้งล่าสุดควบคู่ไปกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเบิกจ่ายตามที่กำหนดโดยสำนักงานประกันสังคมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม	
	2565	2564
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับปี 2565	282,632,951.89	-
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับปี 2564	60,202,625.88	222,771,234.71
รวม	342,835,577.77	222,771,234.71

- 1) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีหนังสือแจ้งให้ชำระค่าเสียหาย กรณีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุขเกินจริงหรือผิดเงื่อนไขของสัญญาโครงการคัดกรอง Metabolic ปี 2562 บริษัทย่อยได้ทำหนังสือประนีประนอมยอมความกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยได้สรุปค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทต้องจ่าย และเงินที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ชะลอการจ่ายไว้ นั้น โดยบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 15.99 ล้านบาท
- 2) ในปี 2564 บริษัทย่อยได้บันทึกรับรู้รายได้ OP Refer ปี 2562 - 2564 ตามระบบ E-Claim ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่บริษัทย่อยยังไม่เคยรับรู้รายได้ในปีที่เกิดรายการเป็นจำนวนเงิน 11.06 ล้านบาท
- 3) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์สปสช. โดยมีรายการหักเงินค่าบริการทางการแพทย์ จำนวนเงิน 26.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นกรณีที่ข้อมูลการขอรับค่าใช้จ่ายที่บันทึกผ่านระบบ E-claim ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อนจ่ายชดเชย (ข้อมูลติด Verify) และเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 บริษัทย่อยได้ทำหนังสือขอตักท้วงผลการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ E-claim และเชื่อว่า บริษัทย่อยจะสามารถได้รับเงินค่าบริการทางการแพทย์คืนที่ถูกหักไปแล้วนั้น ภายหลังจากวันสิ้นสุดงวดบริษัทย่อยได้รับชำระจำนวน 3.03 ล้านบาท

**8. สินค้ำคงเหลือ**  
ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
งานบริการระหว่างดำเนินงาน	-	302,416.64	-	302,416.64
วัสดุทางการแพทย์	3,716,166.65	5,796,268.79	2,640,885.65	4,423,390.87
ยาและเวชภัณฑ์	10,674,473.16	9,575,402.95	256,983.39	1,639,098.11
อุปกรณ์ทางการแพทย์สำรอง และเครื่องแบบพนักงาน	69,158.90	6,313.00	1,893.90	6,313.00
วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	870,898.22	1,011,184.24	571,724.24	809,517.22
รวม	15,330,696.93	16,691,585.62	3,471,487.18	7,180,735.84

**9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น**  
ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	5,851,529.73	8,774,699.59	4,487,014.71	7,564,890.65
เงินมัดจำ	3,730,478.00	4,989,005.00	3,730,478.00	4,989,005.00
รวม	9,582,007.73	13,763,704.59	8,217,492.71	12,553,895.65

**10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย**

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย	ทุนชำระแล้ว (พันบาท)		สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
					วิธีราคาทุน (พันบาท)	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
1. บริษัท แอควิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด	164,000	3,000	99.99	99.99	164,000	3,000
2. บริษัท สุขสวัสดิ์ศิริการแพทย์ จำกัด	-	36,000	-	99.99	-	161,000
3. บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง จำกัด	1,000	-	79.99	-	800	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย					164,800	164,000

เงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลไอเอ็มเอช แบริง จำกัด

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่ บริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนจำนวนเงิน 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 79.99 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว และเรียกชำระค่าหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

### เงินลงทุนในบริษัท สุขสวัสดิ์ศิริการแพทย์ จำกัด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 อนุมัติให้ซื้อหุ้นทั้งหมดของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน 161 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 บริษัทโรงพยาบาลอินเตอร์ เมดิคัลแคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจำนวนเงิน 133 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทโรงพยาบาลอินเตอร์ เมดิคัลแคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระเงินให้แก่บริษัทผู้ขายเพื่อนำไปซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 5 โฉนด และรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์จำนวน 3 คันจากโรงพยาบาลดังกล่าว เป็นจำนวนเงินรวม 28 ล้านบาท และบริษัทยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตกลงกันในสัญญาอีกหลายประการ และภายใน 1 ปีนับแต่วันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ (10 เมษายน 2564) ผู้ขายตกลงรับผิดชอบหนี้ค่าภาษีอากร หนี้อันเกิดจากการละเมิด หนี้อันเกิดจากการทำนิติกรรมสัญญาของผู้ขายและ/หรือของบริษัทฯ อันมิได้มีการบันทึกไว้ในงบการเงินของบริษัท สุขสวัสดิ์ศิริการแพทย์ จำกัด ซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ แทนบริษัท สุขสวัสดิ์ศิริการแพทย์ จำกัด หากพ้นกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบหนี้ในข้อนี้ และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท สุขสวัสดิ์ศิริการแพทย์ จำกัด จำนวนรวม 360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดจากผู้ขาย ในราคาซื้อขายคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 161 ล้านบาท

ต่อมาในเดือนมีนาคม 2564 บริษัทเริ่มดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญา เช่น การชำระค่าซื้อหุ้นการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกำหนดวันรับโอนอำนาจควบคุมกิจการ ในวันที่ 10 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้ปฏิบัติการในสัญญาครบถ้วนแล้ว ดังนั้นการซื้อดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564

การซื้อธุรกิจนี้เข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ซึ่งกำหนดให้บันทึกสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รวมถึงค่าความนิยม (ถ้ามี) บริษัทได้จ้างผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา

ต่อมาในไตรมาส 3 ปี 2564 ผู้ประเมินราคาอิสระได้วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาแล้วเสร็จ ดังนั้นบริษัทจึงปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มา ณ วันซื้อ เนื่องจากได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อธุรกิจในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ

ณ วันซื้อ ข้อมูลของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้แก่ผู้ซื้อ สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมามูลค่าที่รับรู้สำหรับมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทของผู้ถูกซื้อและส่วนได้เสียในผู้ถูกซื้อที่บริษัทถืออยู่ก่อนที่จะมีการรวมธุรกิจ มีดังนี้

	บาท
	มูลค่าที่รับรู้
สิ่งตอบแทนในการซื้อ	161,000,000.00
บวก มูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อ ของเงินลงทุนในส่วนที่บริษัท ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ	-
บวก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทของผู้ถูกซื้อ	-
รวม	161,000,000.00
หัก มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา	
สินทรัพย์ที่ระบุได้	
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11,447,459.86
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	16,653,357.18
- สินค้าคงเหลือ	5,706,121.12
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	295,838.16
- ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	11,987,845.84
- สินทรัพย์สิทธิการใ้	153,152,183.81
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	48,685,444.98
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6,677,000.00
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2,307,911.20
หนี้สินที่ระบุได้	
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(23,608,638.39)
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	(154,027,718.52)
- เงินกู้ยืมระยะสั้น	(14,000,000.00)
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	(8,591,732.39)
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(973,835.00)
- ประมาณการหนี้สินที่ถูกเรียกคืน	(2,249,587.58)
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(8,720,000.00)
สินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ระบุได้ - ที่ได้รับ	44,741,650.27
ค่าความนิยม	116,258,349.73

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการรับรู้ค่าความนิยม เนื่องจากบริษัทเห็นว่าบริษัทดังกล่าวมีความสามารถในการสร้างรายได้และมีผลกำไร ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

เงินสดสุทธิที่บริษัท จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

	บาท
สิ่งตอบแทนในการซื้อ	161,000,000.00
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามสัดส่วนของบริษัทฯ	(11,447,459.86)
เงินที่จ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้มา	<u>149,552,540.14</u>

บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 5.76 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและได้รับการ

บริษัทได้นำสินทรัพย์ หนี้สิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าวมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นับตั้งแต่วันที่ซื้อธุรกิจ (วันที่ 10 เมษายน 2564)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 บริษัทย่อย - บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด ได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 บริษัทย่อย - บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินทั้งหมดให้กับบริษัทย่อย - บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ตามรายละเอียดในหัวข้อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ หลังจากการขายทรัพย์สินและโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงพยาบาล (ส.พ.7) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด จะเริ่มประกอบกิจการ โรงพยาบาล แทนบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด และฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย - บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาธุรกิจอื่นที่เหมาะสมสำหรับดำเนินกิจการต่อไปในอนาคต

#### การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้กับบริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งของบริษัท ในราคาไม่เกิน 161 ล้านบาท (เท่ากับราคาทุนของบริษัท) และอนุมัติให้บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ โรงพยาบาลจากบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด รวมถึงรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงพยาบาล (ส.พ.7) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และทำการประกอบกิจการ โรงพยาบาลแทนบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด โดยกำหนดราคาซื้อขายสินทรัพย์ไม่เกินมูลค่าตามบัญชีของวันที่ทำการและกำหนดวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ จะไม่เกินวันที่ 22 กันยายน 2565 หรือวันอื่นตามแต่ที่คู่สัญญาจะตกลงกัน และได้ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 1 ตุลาคม 2565

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวนเงิน 161 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3 ล้านบาท เป็น 164 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 16,100,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท (เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้) โดยบริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด จะใช้เงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ สำหรับชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด ทั้งนี้ หลังจากการเพิ่มทุนและซื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด จะกลายเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด และเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท โดยดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 1 ตุลาคม 2565 อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัท เนื่องจากถือเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

## 11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

	บาท				
	งบการเงินรวม				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	รายการในระหว่างปี		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	รับโอน (โอนออก)		
<b>ราคาทุน</b>					
ที่ดิน	35,319,713.34	-	-	-	35,319,713.34
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	119,021,009.60	1,231,669.82	-	11,229,936.90	131,482,616.32
อุปกรณ์การแพทย์และห้องปฏิบัติการ	174,315,009.84	2,769,612.04	(21,659,568.13)	2,295,329.14	157,720,382.89
เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน	15,861,547.80	1,822,607.69	(262,967.69)	634,740.00	18,055,927.80
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	14,937,799.61	530,695.00	(663,310.99)	191,000.00	14,996,183.62
ยานพาหนะ	15,768,304.18	-	(3,830,000.00)	-	11,938,304.18
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	6,485,698.34	13,263,912.76	(617,000.00)	(14,351,006.04)	4,781,605.06
<b>รวมราคาทุน</b>	<b>381,709,082.71</b>	<b>19,618,497.31</b>	<b>(27,032,846.81)</b>	<b>-</b>	<b>374,294,733.21</b>
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	(33,939,460.71)	(5,999,969.40)	-	-	(39,939,430.11)
อุปกรณ์การแพทย์และห้องปฏิบัติการ	(148,291,454.81)	(10,152,840.70)	21,143,141.10	-	(137,301,154.41)
เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน	(10,780,203.49)	(2,315,116.47)	253,099.71	-	(12,842,220.25)
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	(13,588,192.28)	(533,687.03)	657,468.72	-	(13,464,410.59)
ยานพาหนะ	(13,469,480.20)	(716,506.08)	2,482,674.90	-	(11,703,311.38)
<b>รวมค่าเสื่อมราคาสะสม</b>	<b>(220,068,791.49)</b>	<b>(19,718,119.68)</b>	<b>24,536,384.43</b>	<b>-</b>	<b>(215,250,526.74)</b>
<b>ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ</b>	<b>161,640,291.22</b>				<b>159,044,206.47</b>



	บาท					ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รายการในระหว่างปี				
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	รับโอน (โอนออก)	เพิ่มขึ้นจากการ ซื้อธุรกิจ		
<b>ราคาทุน</b>						
ที่ดิน	33,578,736.06	1,740,977.28	-	-	-	35,319,713.34
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	97,123,628.13	7,372,461.53	-	558,331.22	13,966,588.72	119,021,009.60
อุปกรณ์การแพทย์และห้องปฏิบัติการ	146,038,617.25	9,179,425.51	(13,034,549.19)	2,334,459.43	29,797,056.84	174,315,009.84
เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน	9,551,887.14	780,264.40	(1,904,954.89)	(121,198.18)	7,555,549.33	15,861,547.80
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	12,138,395.05	433,459.30	(581,095.10)	60,424.00	2,886,616.36	14,937,799.61
ยานพาหนะ	14,073,521.26	-	(1,410,505.21)	664,068.92	2,441,219.21	15,768,304.18
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	2,460,565.90	2,683,463.66	-	(688,187.04)	2,029,855.82	6,485,698.34
รวมราคาทุน	314,965,350.79	22,190,051.68	(16,931,104.39)	2,807,898.35	58,676,886.28	381,709,082.71
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	(17,196,895.81)	(5,351,715.14)	-	-	(11,390,849.76)	(33,939,460.71)
อุปกรณ์การแพทย์และห้องปฏิบัติการ	(119,768,064.53)	(11,758,142.66)	8,799,667.19	(566,300.69)	(24,998,614.12)	(148,291,454.81)
เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน	(4,940,381.63)	(2,140,794.67)	1,899,405.04	9,722.81	(5,608,155.04)	(10,780,203.49)
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	(10,731,504.63)	(930,575.35)	506,504.65	-	(2,432,616.95)	(13,588,192.28)
ยานพาหนะ	(11,302,277.98)	(1,138,408.57)	1,410,501.21	(180,490.29)	(2,258,804.57)	(13,469,480.20)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(163,939,124.58)	(21,319,636.39)	12,616,078.09	(737,068.17)	(46,689,040.44)	(220,068,791.49)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	151,026,226.21					161,640,291.22

	บาท					ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	รายการในระหว่างปี				
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	รับโอน (โอนออก)			
<b>ราคาทุน</b>						
ที่ดิน	35,319,713.34	-	-	-	-	35,319,713.34
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	102,572,367.57	163,142.90	-	4,437,365.20		107,172,875.67
อุปกรณ์การแพทย์และห้องปฏิบัติการ	108,638,544.89	38,000.00	-	1,355,273.77		110,031,818.66
เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน	9,323,642.43	885,167.92	-	449,400.00		10,658,210.35
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	10,621,776.68	185,445.00	(539,215.99)	-		10,268,005.69
ยานพาหนะ	11,859,596.03	-	(3,830,000.00)	-		8,029,596.03
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	4,425,698.34	3,216,580.63	(617,000.00)	(6,242,038.97)		783,240.00
รวมราคาทุน	282,761,339.28	4,488,336.45	(4,986,215.99)	-		282,263,459.74
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	(22,140,717.79)	(5,318,148.02)	-	-		(27,458,865.81)
อุปกรณ์การแพทย์และห้องปฏิบัติการ	(95,291,098.94)	(5,549,096.08)	-	-		(100,840,195.02)
เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน	(6,082,736.98)	(1,393,192.48)	-	-		(7,475,929.46)
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	(9,909,224.28)	(293,610.86)	534,293.90	-		(9,668,541.24)
ยานพาหนะ	(10,044,353.68)	(467,906.25)	2,482,674.90	-		(8,029,585.03)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(143,468,131.67)	(13,021,953.69)	3,016,968.80	-		(153,473,116.56)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	139,293,207.61					128,790,343.18

	บาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31	รายการในระหว่างปี		ณ วันที่ 31	
ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น	ลดลง	รับโอน (โอนออก)	ธันวาคม 2564	
<b>ราคาทุน</b>					
ที่ดิน	33,578,736.06	1,740,977.28	-	-	35,319,713.34
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	97,123,628.13	4,890,408.22	-	558,331.22	102,572,367.57
อุปกรณ์การแพทย์และห้องปฏิบัติการ	107,970,230.89	668,314.00	-	-	108,638,544.89
เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน	9,097,146.83	397,695.60	-	(171,200.00)	9,323,642.43
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	10,522,017.38	99,759.30	-	-	10,621,776.68
ยานพาหนะ	13,229,596.03	-	(1,370,000.00)	-	11,859,596.03
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	2,460,565.90	2,523,463.66	-	(558,331.22)	4,425,698.34
รวมราคาทุน	273,981,921.22	10,320,618.06	(1,370,000.00)	(171,200.00)	282,761,339.28
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	(17,196,895.81)	(4,943,821.98)	-	-	(22,140,717.79)
อุปกรณ์การแพทย์และห้องปฏิบัติการ	(89,002,909.52)	(6,288,189.42)	-	-	(95,291,098.94)
เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน	(4,672,444.71)	(1,410,386.08)	-	93.81	(6,082,736.98)
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	(9,337,199.11)	(572,025.17)	-	-	(9,909,224.28)
ยานพาหนะ	(10,458,353.75)	(955,998.93)	1,369,999.00	-	(10,044,353.68)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(130,667,802.90)	(14,170,421.58)	1,369,999.00	93.81	(143,468,131.67)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	143,314,118.32				139,293,207.61

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่คำนวณค่าเสื่อมราคาครบแล้ว แต่ยังไม่ใช้งานอยู่โดยมีราคาทุน จำนวนเงิน 156.47 ล้านบาท และ 150.40 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ : จำนวนเงิน 106.68 ล้านบาท และ 91.63 ล้านบาท ตามลำดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างส่วนหนึ่ง มูลค่าตามบัญชีจำนวนเงิน 66.35 ล้านบาท และ 69.14 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทนำไปค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชี

## 12. สินทรัพย์สิทธิการใช้

### 12.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31	รายการในระหว่างปี		ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น	เปลี่ยนแปลง เงินไป/ตัดจำหน่าย		ธันวาคม 2565
<b>ราคาทุน</b>				
ที่ดิน	8,829,565.86	-	(3,493,742.64)	5,335,823.22
อาคาร	160,538,262.97	7,993,510.35	(4,534,313.19)	163,997,460.13
ยานพาหนะ	11,694,697.70	4,580,000.00	(2,916,824.64)	13,357,873.06
เครื่องใช้สำนักงาน	553,719.08	106,321.26	(326,879.09)	333,161.25
รวม	181,616,245.61	12,679,831.61	(11,271,759.56)	183,024,317.66

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31	รายการในระหว่างปี		ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น	เปลี่ยนแปลง เงิน ไข/ตัดจำหน่าย	ธันวาคม 2565
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>				
ที่ดิน	(3,649,970.14)	(2,226,006.35)	3,493,742.64	(2,382,233.85)
อาคาร	(8,522,899.62)	(6,562,989.22)	3,639,313.19	(11,446,575.65)
ยานพาหนะ	(3,844,456.23)	(3,073,715.67)	2,916,824.64	(4,001,347.26)
เครื่องใช้สำนักงาน	(273,362.50)	(154,215.17)	297,026.09	(130,551.58)
<b>รวม</b>	<b>(16,290,688.49)</b>	<b>(12,016,926.41)</b>	<b>10,346,906.56</b>	<b>(17,960,708.34)</b>
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	<u>165,325,557.12</u>			<u>165,063,609.32</u>

	บาท					
	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31	รายการในระหว่างปี			ณ วันที่ 31	
	ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น	เปลี่ยนแปลง เงิน ไข/ตัด จำหน่าย	รับโอน (โอนออก)	เพิ่มขึ้นจาก การซื้อธุรกิจ	ธันวาคม 2564
<b>ราคาทุน</b>						
ที่ดิน	3,643,742.64	4,633,125.00	-	-	552,698.22	8,829,565.86
อาคาร	4,534,313.19	-	-	4,877,000.00	151,126,949.78	160,538,262.97
ยานพาหนะ	6,314,711.06	9,537,978.87	(4,157,992.23)	(664,068.92)	664,068.92	11,694,697.70
อุปกรณ์การแพทย์	-	-	-	(2,324,659.43)	2,324,659.43	-
เครื่องใช้สำนักงาน	382,519.08	-	-	171,200.00	-	553,719.08
<b>รวม</b>	<b>14,875,285.97</b>	<b>14,171,103.87</b>	<b>(4,157,992.23)</b>	<b>2,059,471.65</b>	<b>154,668,376.35</b>	<b>181,616,245.61</b>
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
ที่ดิน	(1,451,429.97)	(2,111,757.13)	-	-	(86,783.04)	(3,649,970.14)
อาคาร	(1,511,905.37)	(5,581,584.75)	-	-	(1,429,409.50)	(8,522,899.62)
ยานพาหนะ	(3,342,810.18)	(3,521,077.91)	2,838,941.57	180,490.29	-	(3,844,456.23)
อุปกรณ์การแพทย์	-	(566,300.69)	-	566,300.69	-	-
เครื่องใช้สำนักงาน	(119,085.02)	(154,183.67)	-	(93.81)	-	(273,362.50)
<b>รวม</b>	<b>(6,425,230.54)</b>	<b>(11,934,904.15)</b>	<b>2,838,941.57</b>	<b>746,697.17</b>	<b>(1,516,192.54)</b>	<b>(16,290,688.49)</b>
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	<u>8,450,055.43</u>					<u>165,325,557.12</u>

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31	รายการในระหว่างปี		ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น	เปลี่ยนแปลง เงินไข/ตัดจำหน่าย	ธันวาคม 2565
<b>ราคาทุน</b>				
ที่ดิน	8,276,867.64	-	(3,493,742.64)	4,783,125.00
อาคาร	4,534,313.19	-	(4,534,313.19)	-
ยานพาหนะ	11,694,697.70	4,580,000.00	(2,916,824.64)	13,357,873.06
เครื่องใช้สำนักงาน	553,719.08	106,321.26	(326,879.09)	333,161.25
รวม	<u>25,059,597.61</u>	<u>4,686,321.26</u>	<u>(11,271,759.56)</u>	<u>18,474,159.31</u>
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>				
ที่ดิน	(3,563,187.10)	(2,139,223.34)	3,493,742.64	(2,208,667.80)
อาคาร	(3,019,679.84)	(619,633.35)	3,639,313.19	-
ยานพาหนะ	(3,844,456.23)	(3,073,715.67)	2,916,824.64	(4,001,347.26)
เครื่องใช้สำนักงาน	(273,362.50)	(154,215.17)	297,026.09	(130,551.58)
รวม	<u>(10,700,685.67)</u>	<u>(5,986,787.53)</u>	<u>10,346,906.56</u>	<u>(6,340,566.64)</u>
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	<u>14,358,911.94</u>			<u>12,133,592.67</u>

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31	รายการในระหว่างปี		ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น	เปลี่ยนแปลง เงินไข/ตัดจำหน่าย	รับโอน (โอนออก)
<b>ราคาทุน</b>				
ที่ดิน	3,643,742.64	4,633,125.00	-	-
อาคาร	4,534,313.19	-	-	-
ยานพาหนะ	2,156,718.83	9,537,978.87	-	-
เครื่องใช้สำนักงาน	382,519.08	-	-	171,200.00
รวม	<u>10,717,293.74</u>	<u>14,171,103.87</u>	<u>-</u>	<u>171,200.00</u>
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>				
ที่ดิน	(1,451,429.97)	(2,111,757.13)	-	-
อาคาร	(1,511,905.37)	(1,507,774.47)	-	-
ยานพาหนะ	(1,430,687.09)	(2,413,769.14)	-	-
เครื่องใช้สำนักงาน	(119,085.02)	(154,183.67)	-	(93.81)
รวม	<u>(4,513,107.45)</u>	<u>(6,187,484.41)</u>	<u>-</u>	<u>(93.81)</u>
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	<u>6,204,186.29</u>			<u>14,358,911.94</u>

12.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วน  
ของกำไรหรือขาดทุน

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการเช่า	12,016,926.41	11,934,904.15	5,986,787.53	6,187,484.41
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	10,726,656.58	7,707,140.28	711,777.44	795,854.82
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	2,226,669.99	-	2,226,669.99	-
รวม	24,970,252.98	19,642,044.43	8,925,234.96	6,983,339.23

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าใน  
งบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน 19.96 ล้านบาท และ 18.49 ล้านบาท ตามลำดับ และในงบการเงิน  
เฉพาะกิจการ จำนวนเงิน 10.27 ล้านบาท และ 7.94 ล้านบาท ตามลำดับตามลำดับ

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  
ประกอบด้วย

	บาท				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	งบการเงินรวม รายการในระหว่างปี			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	รับโอน (โอนออก)	
<b>ราคาทุน</b>					
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	12,010,430.83	197,843.00	-	547,390.20	12,755,664.03
ฐานลูกค้า	43,580,000.00	-	-	-	43,580,000.00
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	1,023,380.00	1,177,023.60	-	(547,390.20)	1,653,013.40
รวม	56,613,810.83	1,374,866.60	-	-	57,988,677.43
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(5,230,532.56)	(4,032,248.44)	-	-	(9,262,781.00)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	51,383,278.27				48,725,896.43

	บาท				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	งบการเงินรวม รายการในระหว่างปี			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	รับโอน (โอนออก)	
<b>ราคาทุน</b>					
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	6,885,340.65	5,125,090.18	-	-	12,010,430.83
ฐานลูกค้า	-	43,580,000.00	-	-	43,580,000.00
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	1,347,800.00	-	(334,050.00)	9,630.00	1,023,380.00
รวม	8,233,140.65	48,705,090.18	(334,050.00)	9,630.00	56,613,810.83
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1,958,072.28)	(3,262,831.28)	-	(9,629.00)	(5,230,532.56)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	6,275,068.37				51,383,278.27

	บาท				ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	
	ณ วันที่ 31	รายการในระหว่างปี			
ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น	ลดลง	รับโอน (โอนออก)	ธันวาคม 2565	
<b>ราคาทุน</b>					
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	6,885,340.65	-	-	-	6,885,340.65
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	989,750.00	342,400.00	-	-	1,332,150.00
รวม	7,875,090.65	342,400.00	-	-	8,217,490.65
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(3,215,967.71)	(1,257,895.43)	-	-	(4,473,863.14)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	4,659,122.94				3,743,627.51

	บาท				ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
	ณ วันที่ 31	รายการในระหว่างปี			
ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น	ลดลง	รับโอน (โอนออก)	ธันวาคม 2564	
<b>ราคาทุน</b>					
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	6,885,340.65	-	-	-	6,885,340.65
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	1,347,800.00	-	(358,050.00)	-	989,750.00
รวม	8,233,140.65	-	(358,050.00)	-	7,875,090.65
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1,958,072.28)	(1,257,895.43)	-	-	(3,215,967.71)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	6,275,068.37				4,659,122.94

#### 14. สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี

สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	5,273,135.77	608,122.88	1,348,433.96	1,147,063.29
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	(5,577,066.21)	(5,620,610.15)	-	-
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ	(303,930.44)	(5,012,487.27)	1,348,433.96	1,147,063.29

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
	ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี :</b>				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	197,054.32	904,978.09	-	1,102,032.41
หนี้สินตามสัญญาเช่า	491,376.90	3,529,866.90	-	4,021,243.80
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	1,562,699.00	299,246.80	(468,716.20)	1,393,229.60
ประมาณการหนี้สิน	758,420.15	(426,637.76)	-	331,782.39
เงินอุดหนุนรอการรับรู้	967,296.13	(119,898.33)	-	847,397.80
รวม	<u>3,976,846.50</u>	<u>4,187,555.70</u>	<u>(468,716.20)</u>	<u>7,695,686.00</u>
<b>หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี :</b>				
ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการซื้อธุรกิจ	(8,418,525.77)	418,909.33	-	(7,999,616.44)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	(570,808.00)	570,808.00	-	-
รวม	<u>(8,989,333.77)</u>	<u>989,717.33</u>	<u>-</u>	<u>(7,999,616.44)</u>

	บาท				
	งบการเงินรวม				
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
	เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ	ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี :</b>					
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	113,255.96	-	83,798.36	-	197,054.32
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	695,211.40	(203,834.50)	-	491,376.90
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	1,052,741.05	195,486.15	314,471.80	-	1,562,699.00
ประมาณการหนี้สิน	379,626.84	449,917.52	(71,124.21)	-	758,420.15
เงินอุดหนุนรอการรับรู้	-	967,296.13	-	-	967,296.13
รวม	<u>1,545,623.85</u>	<u>2,307,911.20</u>	<u>123,311.45</u>	<u>-</u>	<u>3,976,846.50</u>
<b>หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี :</b>					
ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการซื้อธุรกิจ	-	(8,720,000.00)	301,474.23	-	(8,418,525.77)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	(570,808.00)	-	(570,808.00)
รวม	<u>-</u>	<u>(8,720,000.00)</u>	<u>(269,333.77)</u>	<u>-</u>	<u>(8,989,333.77)</u>

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี :				
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	197,054.32	(20,656.87)	-	176,397.45
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	54,842.31	-	54,842.31
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	1,114,179.20	247,946.80	(244,931.80)	1,117,194.20
ประมาณการหนี้สิน	406,637.77	(406,637.77)	-	-
รวม	<u>1,717,871.29</u>	<u>(124,505.53)</u>	<u>(244,931.80)</u>	<u>1,348,433.96</u>
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี :				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	(570,808.00)	570,808.00	-	-
รวม	<u>(570,808.00)</u>	<u>570,808.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี :				
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	113,255.96	83,798.36	-	197,054.32
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	840,774.39	273,404.81	-	1,114,179.20
ประมาณการหนี้สิน	379,626.84	27,010.93	-	406,637.77
รวม	<u>1,333,657.19</u>	<u>384,214.10</u>	<u>-</u>	<u>1,717,871.29</u>
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี :				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	(570,808.00)	-	(570,808.00)
รวม	<u>-</u>	<u>(570,808.00)</u>	<u>-</u>	<u>(570,808.00)</u>

### 15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	32,539,654.70	36,122,687.95	10,180,806.30	16,822,252.80
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,751,039.31	15,433,905.79	4,559,746.24	9,225,555.46
เงินรับล่วงหน้า	293,886.50	3,724,955.24	136,291.50	3,668,955.24
อื่นๆ	1,364,103.67	1,595,250.55	1,042,603.67	1,498,864.23
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	<u>13,409,029.48</u>	<u>20,754,111.58</u>	<u>5,738,641.41</u>	<u>14,393,374.93</u>
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	<u>45,948,684.18</u>	<u>56,876,799.53</u>	<u>15,919,447.71</u>	<u>31,215,627.73</u>



16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	6,072,468.78	-	6,072,468.78	-
บวก เงินกู้ยืม	-	70,000,000.00	-	70,000,000.00
หัก ชำระคืน	(6,072,468.78)	(63,927,531.22)	(6,072,468.78)	(63,927,531.22)
ยอดคงเหลือปลายปี	-	6,072,468.78	-	6,072,468.78
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	(6,072,468.78)	-	(6,072,468.78)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ	-	-	-	-

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 บริษัท ได้ลงนามในสัญญากู้เงินกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 70 ล้านบาทเพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง อัตราดอกเบี้ยในเดือนที่ 1 - 24 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ เอ็มแอลอาร์ ลบ 1.50 ต่อปี และตั้งแต่เดือนที่ 25 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ เอ็มแอลอาร์ ลบ 1 ต่อปี กำหนดชำระคืน 72 งวดเดือน โดยจดจำนองที่ดิน 11 โฉนด พร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท และมีบริษัทย่อย เป็นหลักประกันเงินกู้ และในปี 2565 บริษัท ได้จ่ายชำระเงินกู้ยืมดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

17. หนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันต้นปี	168,703,612.16	14,773,336.10	14,501,777.94	9,469,940.03
เพิ่มขึ้น	10,880,831.61	12,179,154.87	3,541,321.26	12,179,154.87
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ	-	154,027,718.52	-	-
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย	10,726,656.58	7,707,140.28	711,777.44	795,854.82
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา	-	(1,493,212.19)	-	-
เงินจ่ายชำระ	(17,726,469.30)	(18,490,525.42)	(8,036,832.91)	(7,943,171.78)
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันสิ้นปี	172,584,631.05	168,703,612.16	10,718,043.73	14,501,777.94
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(8,671,351.36)	(7,926,059.97)	(5,566,682.66)	(6,722,745.45)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	163,913,279.69	160,777,552.19	5,151,361.07	7,779,032.49

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินตามสัญญาเช่าที่จะต้องจ่ายชำระ  
ดังนี้

	บาท					
	งบการเงินรวม					
	2565			2564		
	เงินสด	ดอกเบี้ยรอตัด	ยอดชำระ	เงินสด	ดอกเบี้ยรอตัด	ยอดชำระ
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8,671,351.36	8,455,716.08	17,127,067.44	7,926,059.97	8,472,237.96	16,398,297.93
ถึงกำหนดการจ่ายชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	12,906,351.35	35,317,703.40	48,224,054.75	10,626,311.03	32,983,452.87	43,609,763.90
ถึงกำหนดการจ่ายชำระเกินห้าปี	151,006,928.34	182,960,820.12	333,967,748.46	150,151,241.16	195,184,923.68	345,336,164.84
รวม	172,584,631.05	226,734,239.60	399,318,870.65	168,703,612.16	236,640,614.51	405,344,226.67

	บาท					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2565			2564		
	เงินสด	ดอกเบี้ยรอตัด	ยอดชำระ	เงินสด	ดอกเบี้ยรอตัด	ยอดชำระ
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5,566,682.66	438,262.93	6,004,945.59	6,722,745.45	670,735.35	7,393,480.80
ถึงกำหนดการจ่ายชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	5,151,361.07	171,207.57	5,322,568.64	7,779,032.49	399,551.46	8,178,583.95
รวม	10,718,043.73	609,470.50	11,327,514.23	14,501,777.94	1,070,286.81	15,572,064.75

## 18. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ประมาณการหนี้สินของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นปี	11,012,964.99	8,225,960.99	8,606,067.99	7,239,043.99
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านประชากร	(752,586.00)	-	(752,586.00)	-
จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน	193,247.00	-	193,247.00	-
จากการปรับปรุงค่าประสบการณ์	(4,983,712.00)	-	(3,700,492.00)	-
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ	-	973,835.00	-	-
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ	(152,448.00)	(456,247.00)	(152,448.00)	(456,247.00)
ต้นทุนบริการในปัจจุบันและดอกเบี้ย	1,648,682.00	2,269,416.00	1,392,182.00	1,823,271.00
ประมาณการหนี้สินของโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ้นปี	6,966,147.99	11,012,964.99	5,585,970.99	8,606,067.99

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,542,092.00	2,046,281.00	1,298,242.00	1,643,731.00
ต้นทุนดอกเบี้ย	106,590.00	223,135.00	93,940.00	179,540.00
รวม	1,648,682.00	2,269,416.00	1,392,182.00	1,823,271.00

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	ร้อยละ			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
อัตราคิดลด	1.16 - 2.24	1.16 - 3.60	2.24	2.68
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3.00 - 5.00	3.00 - 5.00	3.00	3.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	0 - 41	0 - 43	0 - 34	0 - 28
อัตราระยะ	อัตราระยะไทยปี 2560 โดยมีการ ปรับปรุงอัตราการ เสียชีวิตร้อยละ 3 ต่อปี	อัตราระยะไทยปี 2560 โดยมีการ ปรับปรุงอัตราการ เสียชีวิตร้อยละ 3 ต่อปี	อัตราระยะไทยปี 2560 โดยมีการ ปรับปรุงอัตราการ เสียชีวิตร้อยละ 3 ต่อปี	อัตราระยะไทยปี 2560 โดยมีการ ปรับปรุงอัตราการ เสียชีวิตร้อยละ 3 ต่อปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สิน ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	2565			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (ร้อยละ 1)	(640,763.00)	742,507.00	(562,684.00)	652,066.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ร้อยละ 1)	788,188.00	(689,912.00)	684,864.00	(598,741.00)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ 1)	(704,649.00)	265,368.00	(616,720.00)	277,466.00
การปรับปรุงอัตราการการเสียชีวิต (1 ปี)	35,845.00	(35,593.00)	32,534.00	(32,293.00)

	บาท			
	2564			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตรากดลด (ร้อยละ 1)	(1,006,586.00)	1,206,663.00	(671,971.00)	779,062.00
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ 1)	1,479,166.00	(1,238,813.00)	1,011,723.00	(875,419.00)
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ 1)	(1,089,897.00)	390,842.00	(730,808.00)	272,042.00
การปรับปรุงอัตรากำไรสุทธิ (1 ปี)	51,170.00	(50,788.00)	37,736.00	(37,479.00)

### 19. หุ้นทุนซื้อคืน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินทางการเงินของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 3 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 1.4 ของหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด การซื้อหุ้นคืนซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดระยะเวลาในการซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยจะจำหน่ายให้หมดภายใน 3 ปี เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนตามกฎหมายนับแต่ระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนสิ้นสุดลง หากจำหน่ายไม่หมดในเวลาดังกล่าว บริษัทจะตัดหุ้นซื้อคืนที่เหลือ ทั้งนี้ หุ้นทุนซื้อคืนที่บริษัทถืออยู่จะไม่นับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

เมื่อมีการซื้อคืนหุ้นทุน จำนวนสิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงจัดประเภทเป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้นและจัดสรรจำนวนเดียวกันนี้จากกำไรสะสมไปเป็นสำรองหุ้นทุนซื้อคืนภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น เมื่อมีการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน จำนวนเงินที่ได้รับรับรู้เป็นรายการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยหักบัญชีหุ้นทุนซื้อคืนด้วยจำนวนต้นทุนของหุ้นทุนซื้อคืนที่จำหน่ายซึ่งคำนวณโดยวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักและโอนจำนวนเดียวกันนี้จากบัญชีสำรองหุ้นทุนซื้อคืนไปกำไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืนนำไปหักจากกำไรสะสมหลังจากที่หักจากส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืนหมดแล้ว

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 (วันที่เสร็จสิ้นระยะเวลาการซื้อหุ้นคืน) บริษัทได้ซื้อคืนหุ้นสามัญเป็นจำนวน 1,000,000 หุ้น (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) มูลค่ารวมของหุ้นทุนซื้อคืนเป็นจำนวนเงิน 13,286,810 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน) คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน โดยการเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ในราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนไม่น้อยกว่าราคาปิดของหุ้น IMH เฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายล่าสุด หักด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยกเลิกการจำหน่ายหุ้นช่วงเวลาดังกล่าว และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งก่อนที่จะดำเนินการขายล่วงหน้า 3 วัน

## 20. เงินปันผล

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการกำไรสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 90 ล้านบาท ให้กับหุ้นสามัญจำนวน 214,000,000 หุ้น (หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 215,000,000 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืนทั้งหมด 1,000,000 หุ้น นับจนถึงวันที่ครบกำหนดโครงการวันที่ 11 มีนาคม 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท จำนวนเงิน 192.60 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

## 21. สำรองตามกฎหมาย

สำรองตามกฎหมายของบริษัท ตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (พ.ศ. 2535) ซึ่งกำหนดให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เงินสำรองดังกล่าวจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ สำหรับปี 2564 บริษัทพิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 2.75 ล้านบาท ตามลำดับ

## 22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	121,033,320.41	111,600,193.42	57,612,306.18	63,523,762.24
ค่าธรรมเนียมแพทย์	68,072,243.50	59,356,277.21	23,482,118.00	30,032,147.21
ต้นทุนขายเวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง	83,639,956.83	109,390,813.32	47,462,704.95	85,165,858.19
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	35,767,294.53	36,517,371.82	20,266,636.65	21,615,801.42

### 23. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

23.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน :				
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน :				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	43,301,207.38	99,958,677.20	2,013,698.39	2,045,514.96
ภาษีเงินได้รายการตัดบัญชี :				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว				
ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	(5,177,273.02)	146,022.32	(446,302.47)	186,593.90
รวม	<u>38,123,934.36</u>	<u>100,104,699.52</u>	<u>1,567,395.92</u>	<u>2,232,108.86</u>
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขาดทุน				
เบ็ดเสร็จอื่น :				
ภาษีเงินได้รายการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ				
กำไรจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกกันภัย	468,716.20	-	244,931.80	-
รวม	<u>468,716.20</u>	<u>-</u>	<u>244,931.80</u>	<u>-</u>

23.2 กระทบยอดระหว่างจำนวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และผลคูณของกำไรทางภาษีกับอัตรากำไรที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรทางบัญชีสำหรับปี	211,428,717.66	522,802,875.06	6,686,870.98	235,831,476.16
อัตรากำไรที่ใช้ (ร้อยละ)	20	20	20	20
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณตามอัตรากำไรที่ใช้	<u>42,285,743.53</u>	<u>104,560,575.01</u>	<u>1,337,374.20</u>	<u>47,166,295.23</u>
รายการกระทบยอด				
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ				
นำมาหักในการคำนวณกำไรทางภาษี				
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่าย				
ในการคำนวณกำไรทางภาษี	260,921.68	3,074,660.92	230,021.72	1,196,482.05
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือกำไรที่ไม่ต้อง				
นำมาคำนวณกำไรทางภาษี				
- รายได้เงินปันผล	-	-	-	(38,519,679.00)
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้บันทึกงวดก่อนแต่				
นำมาใช้ลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน	(2,218,117.50)	(7,530,536.41)	-	(7,610,989.42)
อื่นๆ	<u>(2,204,613.35)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
รวมรายการกระทบยอด	<u>(4,161,809.17)</u>	<u>(4,455,875.49)</u>	<u>230,021.72</u>	<u>(44,934,186.37)</u>
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	<u>38,123,934.36</u>	<u>100,104,699.52</u>	<u>1,567,395.92</u>	<u>2,232,108.86</u>

23.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	2565		2564	
	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)
กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	211,428,717.66		522,802,875.06	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้	42,285,743.53	20.00	104,560,575.01	20.00
รายการกระทบยอด	(4,161,809.17)	(1.97)	(4,455,875.49)	(0.85)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	38,123,934.36	18.03	100,104,699.52	19.15

  

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2565		2564	
	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)
กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	6,686,870.98		235,831,476.16	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้	1,337,374.20	20.00	47,166,295.23	20.00
รายการกระทบยอด	230,021.72	3.44	(44,934,186.37)	(19.05)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	1,567,395.92	23.44	2,232,108.86	0.95

24. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกำไรเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระแล้วในระหว่างปี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรสำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	173,109,987.35	422,698,175.54	5,119,475.06	233,599,367.30
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว				
หุ้นสามัญคงเหลือต้นปี	215,000,000	214,735,149	215,000,000	214,735,149
หัก หุ้นสามัญซื้อคืน	(1,000,000)	-	(1,000,000)	-
จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือสิ้นปี	214,000,000	214,735,149	214,000,000	214,735,149
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	214,000,000	214,735,149	214,000,000	214,735,149
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.81	1.97	0.02	1.09

**25. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน**

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทและบริษัทย่อยที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย คือ คณะกรรมการบริหาร

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานตามประเภทของธุรกิจ คือ ธุรกิจโรงพยาบาล โรงพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์ และธุรกิจตรวจสอบวิเคราะห์หัตถ์สิ่งแวดล้อม และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทและบริษัทย่อย ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน

ในไตรมาส 4 ปี 2565 ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเห็นให้หยุดการดำเนินงานส่วนตรวจสอบวิเคราะห์หัตถ์สิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลได้อย่างเต็มที่

	พันบาท							
	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (บางส่วน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม							
	โรงพยาบาล		โรงพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์		ตรวจวิเคราะห์หัตถ์สิ่งแวดล้อม		รวม	
2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	
รายได้จากการประกอบกิจการ	451,110	623,000	188,634	310,271	89	9,365	639,833	942,636
ต้นทุนการประกอบกิจการ	(185,012)	(116,930)	(118,314)	(189,674)	(1,519)	(8,942)	(304,845)	(315,546)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	266,098	506,070	70,320	120,597	(1,430)	423	334,988	627,090
รายได้อื่น							11,370	10,497
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย							(20,332)	(19,784)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(103,976)	(86,246)
ต้นทุนทางการเงิน							(10,821)	(8,754)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							(38,124)	(100,105)
กำไรสำหรับปี							173,105	422,698
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย							35,767	36,517
<b>จังหวะเวลาของการรับรู้รายได้</b>								
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	451,110	623,000	188,634	310,271	89	9,365	639,833	942,636
รวม	451,110	623,000	188,634	310,271	89	9,365	639,833	942,636
<b>สินทรัพย์</b>								
สินทรัพย์ถาวร	30,254	21,357	128,790	139,293	-	990	159,044	161,640
สินทรัพย์อื่น	565,799	436,121	369,623	572,156	-	6,173	935,422	1,014,450
รวม	596,053	457,478	498,413	711,449	-	7,163	1,094,466	1,176,090



ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 2 ราย จำนวนเงินรวม 411.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.03 ของรายได้รวม

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 2 ราย จำนวนเงินรวม 439.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.60 ของรายได้รวม

**26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

**26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน**

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์และการติดตั้งระบบสารสนเทศ ดังนี้

	ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
การก่อสร้างอาคาร	1.29	1.64	-	-
การซื้อเครื่องมือแพทย์	0.78	1.70	0.78	1.70
การติดตั้งระบบสารสนเทศ	0.67	0.07	0.51	-

**26.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน**

บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ายานพาหนะ และเครื่องใช้สำนักงาน อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาข้างต้นดังนี้

	ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
จ่ายชำระ				
ภายในหนึ่งปี	0.15	0.52	0.12	0.42
มากกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี	0.08	0.10	-	-

## 26.3 คดีความ

### บริษัท

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.๑๓๐๑/๒๕๖๒ ระหว่างนางสาวพัชรินทร์ อัครพลสกุล ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิงพรนัชชา อัครพลสกุล โจทก์ กับ นายฐาปกรณ์ เหล่าพร ลูกจ้างของบริษัท จำเลยที่ 1 และ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) นายจ้าง จำเลยที่ 2 ซึ่งนายฐาปกรณ์ เหล่าพร ได้ขับรถไปชน เด็กหญิงพรนัชชา อัครพลสกุล ถึงแก่ความตาย และโจทก์ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ในฐานะความผิดละเมิด เรียกค่าสินไหมทดแทน ทูนทรัพย์ 5,697,587.70 บาท คดีอาญาเป็นความผิดเฉพาะตน ศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นคดีหมายเลขแดงที่ พ.967/2563 ให้จำเลยทั้งสองชำระเงินให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 1,680,274.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ ต่อมาบริษัทได้มีการอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ซึ่งศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาชั้นต้น พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในกำหนดเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นจะยกคำร้อง ในวันที่ 13 มกราคม 2565 ทางบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้วางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คไว้ต่อศาลตามคำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นจำนวนเงิน 2,145,150.00 บาทแล้ว และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและตั้งเป็นประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงินแล้ว

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ มีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 670,137.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยอีก 143,482.76 บาท รวมเป็น 813,619.76 บาท และบริษัทได้บันทึกกลับรายการค่าใช้จ่ายและประมาณการหนี้สินในงบการเงินแล้วเป็นจำนวนเงิน 1,331,530.24 บาท

### บริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัท สุขสวัสดิ์ศิริการแพทย์ จำกัด ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งจากผู้มาใช้บริการขอหาผิดสัญญาการรักษาพยาบาล ละเมิด เรียกค่าเสียหาย จำนวนทุนทรัพย์ 21.28 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ภายหลังจากวันสิ้นสุดคู่ความทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้โดยยอมเยียวความเสียหายให้แก่ฝ่ายโจทก์เป็นจำนวนเงิน 1.20 ล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวนเงิน 0.20 ล้านบาท และจำเลยที่ 2 และ 3 อีกจำนวนเงิน 1.00 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทย่อยได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและประมาณการหนี้สินจำนวน 0.20 ล้านบาทไว้ในงบการเงินแล้ว

## 26.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจาก สปสช. เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย จำนวนเงินรวม 1.70 ล้านบาท โดยมีหลักประกันเป็นเงินรายได้คลังรับจาก สปสช.

26.5 การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนังสือการค้าประกันที่ออกโดยธนาคาร  
ในนามของบริษัท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ โดยประกอบด้วย  
หนังสือการค้าประกันดังต่อไปนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
การค้าประกันสำนักงานประกันสังคม	4,000,000.00	4,100,000.00	-	-
การค้าประกันสำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ	3,206,800.00	9,356,800.00	3,206,800.00	3,206,800.00
การค้าประกันค่าวัดชิ้นไข้หวัดใหญ่	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
การค้าประกันสาธารณสุขปกโลก	159,250.00	649,350.00	159,250.00	159,250.00
การค้าประกันอื่นๆ	500,000.00	700,000.00	500,000.00	500,000.00
รวม	10,866,050.00	17,806,150.00	6,866,050.00	6,866,050.00

27. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ  
2564 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	กระแสเงินสด เพิ่ม (ลด)*	รายการที่ไม่ใช่เงินสด เพิ่มขึ้น (ลด)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
หุ้นทุนซื้อคืน	13,286,810.00	-	-	13,286,810.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	6,072,468.78	(6,072,468.78)	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	168,703,612.16	(6,999,812.72)	10,880,831.61	172,584,631.05
รวม	188,062,890.94	(13,072,281.50)	10,880,831.61	185,871,441.05

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	กระแสเงินสด เพิ่ม (ลด)*	รายการที่ไม่ใช่เงินสด เพิ่มขึ้น (ลด)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หุ้นทุนซื้อคืน	-	(13,286,810.00)	-	(13,286,810.00)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	6,072,468.78	-	6,072,468.78
หนี้สินตามสัญญาเช่า	14,773,336.10	(10,783,385.14)	164,713,661.20	168,703,612.16
รวม	14,773,336.10	(17,997,726.36)	164,713,661.20	161,489,270.94

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	กระแสเงินสด เพิ่ม (ลด)*	รายการที่ไม่ใช่เงินสด เพิ่มขึ้น (ลด)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
หุ้นทุนซื้อคืน	13,286,810.00	-	-	13,286,810.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	6,072,468.78	(6,072,468.78)	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	14,501,777.94	(7,325,055.47)	3,541,321.26	10,718,043.73
รวม	33,861,056.72	(13,397,524.25)	3,541,321.26	24,004,853.73

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	กระแสเงินสด เพิ่ม (ลด)*	รายการที่ไม่ใช่เงินสด เพิ่มขึ้น (ลด)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หุ้นทุนซื้อคืน	-	(13,286,810.00)	-	(13,286,810.00)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	6,072,468.78	-	6,072,468.78
หนี้สินตามสัญญาเช่า	9,469,940.03	(7,147,316.96)	12,179,154.87	14,501,777.94
รวม	9,469,940.03	(14,361,658.18)	12,179,154.87	7,287,436.72

\* กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสดรวมจำนวนเงินสดรับและเงินสดชำระคืนในงบกระแสเงินสด

## 28. เครื่องมือทางการเงิน

### 28.1 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์กรโดยทั่วไปและไม่ได้ถือหรือออกอนุพันธ์ทางการเงินใด ๆ

### 28.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว ทั้งนี้สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอื่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

	บาท				อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	136,883,783.19	-	16,334,405.59	153,218,188.78	0.125 - 0.250
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	26,611,092.24	26,611,092.24	-
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน	10,866,050.00	-	-	10,866,050.00	0.125 - 0.250
	<u>147,749,833.19</u>	<u>-</u>	<u>42,945,497.83</u>	<u>190,695,331.02</u>	
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	45,948,684.18	45,948,684.18	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	172,584,631.05	-	172,584,631.05	3.61 - 11.27
	<u>-</u>	<u>172,584,631.05</u>	<u>45,948,684.18</u>	<u>218,533,315.23</u>	
	บาท				อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	319,503,183.63	-	10,612,630.23	330,115,813.86	0.125 - 0.250
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	37,049,950.32	37,049,950.32	-
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน	10,866,050.00	-	-	10,866,050.00	0.125 - 0.250
	<u>330,369,233.63</u>	<u>-</u>	<u>47,662,580.55</u>	<u>378,031,814.18</u>	
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	56,876,799.53	56,876,799.53	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	6,072,468.78	-	-	6,072,468.78	MLR - 1.25
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	168,703,612.16	-	168,703,612.16	3.61 - 11.27
	<u>6,072,468.78</u>	<u>168,703,612.16</u>	<u>56,876,799.53</u>	<u>231,652,880.47</u>	

บาท					
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565					
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	95,419,970.73	-	1,198,192.42	96,618,163.15	0.125 - 0.450
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	35,264,885.55	35,264,885.55	-
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน	6,866,050.00	-	-	6,866,050.00	0.125 - 0.450
	<u>102,286,020.73</u>	<u>-</u>	<u>36,463,077.97</u>	<u>138,749,098.70</u>	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	15,919,447.71	15,919,447.71	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	10,718,043.73	-	10,718,043.73	3.61 - 11.27
	<u>-</u>	<u>10,718,043.73</u>	<u>15,919,447.71</u>	<u>26,637,491.44</u>	

บาท					
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564					
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	81,737,590.77	-	1,788,852.61	83,526,443.38	0.125 - 0.250
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	34,441,871.49	34,441,871.49	-
เงินให้กู้ยืม	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	MLR - 1.25
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน	6,866,050.00	-	-	6,866,050.00	0.125 - 0.250
	<u>91,603,640.77</u>	<u>-</u>	<u>36,230,724.10</u>	<u>127,834,364.87</u>	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	31,215,627.73	31,215,627.73	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	6,072,468.78	-	-	6,072,468.78	MLR - 1.25
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	14,501,777.94	-	14,501,777.94	3.61 - 11.27
	<u>6,072,468.78</u>	<u>14,501,777.94</u>	<u>31,215,627.73</u>	<u>51,789,874.45</u>	

28.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าว นอกเหนือไปจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

28.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากธุรกรรมทางการค้าของบริษัทและบริษัทย่อยทำธุรกิจภายในประเทศ

28.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งจัดหางบการเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มีความจำเป็นและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

28.6 มูลค่ายุติธรรม

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับมูลค่าตามบัญชี

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	2565		2564	
มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	
ราคาทุนตัดจำหน่าย		ราคาทุนตัดจำหน่าย		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	153,218,188.78	153,218,188.78	330,115,813.86	330,115,813.86
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	26,611,092.24	26,611,092.24	37,049,950.32	37,049,950.32
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน	10,866,050.00	10,866,050.00	10,866,050.00	10,866,050.00
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	<u>190,695,331.02</u>	<u>190,695,331.02</u>	<u>378,031,814.18</u>	<u>378,031,814.18</u>
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	45,948,684.18	45,948,684.18	56,876,799.53	56,876,799.53
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	6,072,468.78	6,072,468.78
หนี้สินตามสัญญาเช่า	172,584,631.05	172,584,631.05	168,703,612.16	168,703,612.16
รวมหนี้สินทางการเงิน	<u>218,533,315.23</u>	<u>218,533,315.23</u>	<u>231,652,880.47</u>	<u>231,652,880.47</u>

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2565		2564	
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าสุทธิธรรม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าสุทธิธรรม
	ราคาทุนตัด	ราคาทุนตัด	ราคาทุนตัด	ราคาทุนตัด
	จำหน่าย	จำหน่าย	จำหน่าย	จำหน่าย
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	96,618,163.15	96,618,163.15	83,526,443.38	83,526,443.38
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	35,264,885.55	35,264,885.55	34,441,871.49	34,441,871.49
เงินให้กู้ยืม	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	6,866,050.00	6,866,050.00	6,866,050.00	6,866,050.00
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	<u>138,749,098.70</u>	<u>138,749,098.70</u>	<u>127,834,364.87</u>	<u>127,834,364.87</u>
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	15,919,447.71	15,919,447.71	31,215,627.73	31,215,627.73
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	6,072,468.78	6,072,468.78
หนี้สินตามสัญญาเช่า	10,718,043.73	10,718,043.73	14,501,777.94	14,501,777.94
รวมหนี้สินทางการเงิน	<u>26,637,491.44</u>	<u>26,637,491.44</u>	<u>51,789,874.45</u>	<u>51,789,874.45</u>

**29. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี**

ในการเสนองบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทพบว่า งบการเงินรวมปีก่อนบันทึกสำรองตามกฎหมายไม่ถูกต้อง ดังนั้นบริษัทจึงได้ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีดังกล่าวโดยวิธีการปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินใหม่ ซึ่งมีผลกระทบดังนี้

	บาท		
	งบการเงินรวม		
	ยอดที่เคยแสดงไว้เดิม	รายการปรับปรุงเพิ่มขึ้น (ลดลง)	ปรับปรุงใหม่
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>			
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</b>			
สำรองตามกฎหมาย	14,784,589.25	(4,034,589.25)	10,750,000.00
กำไรสะสม	459,420,407.00	4,034,589.25	463,454,996.25
<b>งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564</b>			
สำรองตามกฎหมาย	8,434,589.25	(434,589.25)	8,000,000.00
กำไรสะสม	56,359,041.46	434,589.25	56,793,630.71



### 30. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้เคยแสดงไว้เดิม

	บาท		
	งบการเงินรวม		
	ก่อนจัดประเภทใหม่	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	หลังจัดประเภทใหม่
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	334,115,813.86	(4,000,000.00)	330,115,813.86
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	35,249,950.32	1,800,000.00	37,049,950.32
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	272,239,741.30	(1,704,200.00)	270,535,541.30
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	159,398,353.85	2,241,937.37	161,640,291.22
สินทรัพย์สิทธิการใช้	161,615,641.49	3,709,915.63	165,325,557.12
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14,413,704.59	(650,000.00)	13,763,704.59
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	6,866,050.00	4,000,000.00	10,866,050.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7,249,418.00	(5,397,653.00)	1,851,765.00

	บาท		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ก่อนจัดประเภทใหม่	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	หลังจัดประเภทใหม่
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>			
สินทรัพย์สิทธิการใช้	13,284,058.94	1,074,853.00	14,358,911.94
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,203,895.65	(650,000.00)	12,553,895.65
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	503,818.00	(424,853.00)	78,965.00

### 31. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.32 : 1 และ 0.39 : 1 ตามลำดับ และบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.07 : 1 และ 0.10 : 1 ตามลำดับ

### 32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

32.1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566

32.1.1 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลเมตทิซ จำกัด (“MH”) จำนวน 3,630,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดในราคารวม 998.42 ล้านบาท โดยในวันเดียวกันบริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นและได้ชำระเงินจำนวน 30 ล้านบาทให้แก่กลุ่มผู้ขายแล้ว

32.1.2 มีมติอนุมัติลงทุนจัดตั้งบริษัท โรงพยาบาลไอเอ็มเอช สีสลม จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจ โรงพยาบาล ซึ่งโดยมีทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท โดยดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 บริษัทเข้าถือหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลไอเอ็มเอช สีสลม จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100

32.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (ใบสำคัญแสดงสิทธิ IMH-W1) จำนวน 53,750,000 หน่วย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในโครงการนี้ โดย 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

32.3 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 บริษัท โรงพยาบาลไอเอ็มเอช แบริ่ง จำกัด(บริษัทย่อย) กู้ยืมเงินบริษัท โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัทจำนวนเงิน 40 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-1.25%

32.4 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผลจากกำไรสะสมประจำปี โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 30 ล้านบาท

### 33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566